

Số: /BC-SNN

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả tự kiểm tra công tác Tuyên truyền PBGDPL năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-HĐPHPBGDPL ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc Kiểm tra công tác PBGDPL năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả tự kiểm tra như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TTPBGDPL

1. Việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ Tư pháp năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành nhiều Kế hoạch để triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 61/KH-SNN ngày 03/3/2023 về việc thực hiện nhiệm vụ Tư pháp; Kế hoạch số 79/KH-SNN ngày 14/3/2023 Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, Kế hoạch số 354KH-SNN ngày 18/9/2023 về Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.

2. Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác TTPBGDPL

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 487/KH-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” và các Chương trình, Đề án tuyên truyền, PBGDPL mà cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện. Sở đã ban hành Kế hoạch số 412/KH-SNN ngày 20/12/2020 và Kế hoạch số 356/KH-SNN ngày 25/5/2019 để tổ chức thực hiện trong toàn Ngành và đến nay đang tiếp tục thực hiện.

3. Việc triển khai các nhiệm vụ theo quy định của các văn bản của Trung ương, tỉnh và của Hội đồng PBGDPL về công tác TTPBGDPL.

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-SNN ngày 15/9/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Sở đã ban hành Kế hoạch số 354/KH-SNN ngày 18/9/2023 và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra số 650/QĐ-SNN ngày 03/10/2023 để tổ chức tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các đơn vị trong Ngành.

Hàng quý theo hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở xác định các nội dung để Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến từng đối tượng liên quan như: Văn bản số 48/SNN-VP ngày 06/01/2023; Văn bản số 907/SNN-VP ngày 12/4/2023; Văn bản 1868/SNN-VP ngày 07/7/2023; Văn bản số 2807/SNN-VP ngày 04/10/2023. Bên cạnh đó Sở đã ban hành một số văn bản tuyên truyền phổ biến các nội dung nhằm tuyên truyền đến các đối tượng quản lý về các quy định của pháp luật như: Văn bản số 958/SNN-TS ngày 14/4/2023 về việc Tuyên truyền cho ngư dân Việt Nam không vi phạm vùng biển Trung Quốc trong thời gian tuần tra chung; Văn bản số 2293/SNN-PTNT ngày 16/8/2023 về Tuyên truyền, phổ biến Nghị định 31/2023/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt; Văn bản 2478/SNN-PTNT ngày 06/9/2023 về việc phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm OCOP Hà Tĩnh do Trung ương Đoàn tổ chức.

4. Kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sở đã ban hành Kế hoạch số 359/SNN-KHTC ngày 19/9/2023 về việc tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 nhằm phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc quán triệt, phổ biến các nội dung Ngày Pháp luật trọng tâm hàng năm theo chủ đề của UBND tỉnh. Hàng năm đã chọn 1 chủ đề để thảo luận trong buổi tọa đàm, chọn 1 nội dung để treo băng rôn, khẩu hiệu; được thực hiện trong tháng 10 và tháng 11, cao điểm là từ ngày 15/10 đến ngày 15/11 hàng năm. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền với buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của từng Chi bộ, buổi chào cờ hàng tháng của cơ

5. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhân rộng mô hình cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác TTPBGDPL

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện hiệu quả trong công tác PBGDPL tại các phòng, ban, đơn vị. Đặc biệt là qua trang TD-Office của sở; qua các nhóm zalo; Sở đã lắp đặt hệ thống họp trực tuyến tại cơ quan Sở kết nối

với các đơn vị trực thuộc Sở để mở rộng thành phần tham gia các cuộc họp, tập huấn, tuyên truyền trong toàn Ngành.

Để công tác TTPBGDPL triển khai có hiệu quả nhằm tuyên truyền pháp luật một cách thiết thực và chất lượng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tuyên truyền qua nhiều hình thức, đảm bảo phù hợp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và các đối tượng có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành; Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức từ phát động phòng trào hưởng ứng đến việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Ngày pháp luật lồng ghép qua các buổi chào cờ đầu tháng, qua hội thảo, hội nghị, tập huấn, sinh hoạt định kỳ hàng tháng của từng chi bộ.

6. Hoạt động phối hợp PBGDPL giữa các cấp, các ngành

Để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục đạt hiệu quả cao và đi sâu vào từng đối tượng cụ thể, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành và chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật như:

Hàng năm, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức về công tác quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp; tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ thuật trong sản xuất... Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tuyên truyền các nội dung trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Đội biên phòng trong công tác tuần tra, kiểm tra trên biển và vùng rừng núi. Phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh trong công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của ngành. Bên cạnh đó còn phối hợp với các ngành như Sở Y Tế, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ... thực hiện công tác tuyên truyền an toàn về sinh thực phẩm, thực hiện truy xuất nguồn gốc, xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn...

Nhìn chung, công tác phối hợp giữa Sở với các ngành và địa phương đã được thực hiện tốt,

II. Bố trí nguồn lực cho tổ chức thực hiện công tác TTPBGDPL

a. Về nguồn lực:

Tại Sở giao 01 cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế trong đó có tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Các chi cục thuộc Sở bố trí từ 2-4 biên chế, được giao tham mưu thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Các đơn vị sự nghiệp nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật được giao cho phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu thực hiện

Báo cáo viên Pháp luật: Ngành Nông nghiệp và PTNT không có cán bộ là báo cáo viên chuyên trách, mỗi chi cục thuộc Sở đều bố trí từ 02-04 Tuyên

truyền viên kiêm nhiệm, chủ yếu là cán bộ công chức có năng lực, có kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

b. Về kinh phí thực hiện:

- Hàng năm Sở Nông nghiệp và PTNT bố trí từ 30 đến 50 triệu đồng phục vụ cho công tác tuyên truyền và PBGDPL. Các đơn vị hầu như không bố trí kinh phí riêng và lồng ghép trong các hoạt động của đơn vị

- Kinh phí cho hoạt động tuyên truyền PBGDPL chủ yếu được lấy từ kinh phí chi thường xuyên và lồng ghép trong các chương trình dự án.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Công tác PBGDPL từ Sở đến các đơn vị được thực hiện mang tính kiêm nhiệm, nhân lực thực hiện chủ yếu là cán bộ công chức chuyên môn có năng lực, có kinh nghiệm nhưng không được qua đào tạo bài bản về Luật.

- Sở chưa có phòng Pháp chế (theo quy định) nên khó khăn trong việc triển khai các hoạt động về Pháp chế nói chung và về Tuyên truyền Phổ biến GDPL nói riêng ,

- Kinh phí hàng năm cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật rất thấp, chủ yếu các đơn vị lồng ghép trong kinh phí chi thường xuyên nên rất khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ

- Đối tượng tuyên truyền chủ yếu là người dân, đặc biệt là người dân vùng núi, vùng biển nơi có cuộc sống đang khó khăn, nên việc tuyên truyền và PBGDPL còn nhiều hạn chế.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện bố trí kinh phí hàng năm cho công tác PGDPL tại đơn vị.

- Đề nghị Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh và Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc tập huấn về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL ở các sở, ngành, địa phương, đơn vị nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền và kiến thức pháp luật cho đội ngũ này.

Trên đây là Báo cáo tự kiểm tra công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 gửi Sở Tư pháp tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- PGĐ Sở Lê Đức Nhân;
- Văn phòng Sở;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Đức Nhân

